

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครอง	<p style="text-align: center;">ด้านการเมือง การบริหาร</p> <p style="text-align: center;">บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่นๆ</p>
เมือง ฯ	๑. ทน.สมุทรปราการ ๒. ทต.ลำโรงเหนือ ๓. ทต.บางปู ๔. ทต.แพรกษา ๕. ทต.ด่านสำโรง ๖. ทต.บางเมือง ๗. ทม.แพรกษา ๘. อบต.บางด้วน ๙. ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ ๑๐. อบต.บางไผ่ ๑๑. ทต.เทพารักษ์ ๑๒. ทม.แพรกษาใหม่	มีการจัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบของราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมทำการตอบแบบสอบถามในการให้บริการของเทศบาลของประชาชนที่มารับบริการ ๑. การให้ประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.การจัดสวัสดิการและแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๓. การให้ประชาชนในชุมชนสามารถเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็น ฯ มีการจัดประชุมจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนรวมตัวกันโดยนำแผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ๑. โครงการจัดทำแผนชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลบางเมือง ๓. การจัดทำแผนหมอบ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔. จัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มุขมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของกาไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนพึงมี จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นความต้องการและนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ หรืองานประเพณีต่างๆ การประชุมรับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง อบต ๑. จัดประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสิ่งแวดล้อมโลก ๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ๑.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์-
พระประแดง	๑๓. ทม.พระประแดง ๑๔. ทม.ลัดหลวง ๑๕. ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย ๑๖. อบต.ทรงคนอง ๑๗. อบต.บางกระสอบ ๑๘. อบต.บางยอ ๑๙. อบต.บางน้ำผึ้ง ๒๐. อบต.บางกะเจ้า ๒๑. อบต.บางกอบัว	1.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี โดยมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น 2. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการแจกเบี้ยยังชีพที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น เบี้ยยังชีพโรเคอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น ฯ 3. ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนามัยของประชาชนภายใน เขตเทศบาล เช่น การจัดสัมมนาผู้สูงอายุบนอกสถานที่ เป็นต้น 4. ประชาชนเข้าร่วมงานหรือประเพณีต่างๆที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง งานประเพณีลอยกระทง งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน เป็นต้น5. ประชาชนเข้าร่วมและส่งเสริมการเลือกตั้งต่างๆในเขตพื้นที่ของเทศบาล 1. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง 2. การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน 3. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ 1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการประชุมเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหา เสนอความต้องการโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีการประชุม2 เดือน/ครั้ง 2.การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแต่งตั้งผู้แทนจากการประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 3. การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง คือ การร่วมประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเมืองลดน้อยลง โดยหลายสาเหตุ อาทิเช่น ตัดภารกิจหรือหน้าที่การงาน เมื่อไม่เกิดปัญหาใกล้ตัว จึงไม่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชาคม ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมฯ 1.โครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ ปีงบประมาณ 2563 2.การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 - 1. การดำเนินการจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 2. โครงการจัดงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล 3.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4.สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบล 5.โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ -
บางพลี	๒๒. ทต.บางพลี ๒๓. อบต.บางพลีใหญ่ ๒๔. ทม.บางแก้ว ๒๕. อบต.บางไฉน ๒๖. อบต.บางปลา ๒๗. อบต.ราชาเทวะ ๒๘. อบต.หนองปรือ	จัดให้มีการประชุมประชาคมเมืองอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - มีการตั้งงบประมาณโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท 1. การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางพลีใหญ่ 2. การเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. การร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับการ หรืออำนวยความสะดวกหรือเรื่องได้รับความเดือดร้อน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางแก้ว มีบทบาทและส่วนร่วมในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาคประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมประชาคมวางแผนตลอดจนการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ ประชาชนในท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มกันโดยแสดงความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อเสนอแผนงานโครงการต่าง ๆ เมื่อถึงห้วงระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลบางไฉนนำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชนฯลฯ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดทำแผนแม่บทชุมชนในทุกชุมชน และมีการประชุมประชาคมทุกหมู่ พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบตบางปลา ร่วมทำกิจกรรมทางสังคมตามโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น แห่งวัดศาลพระราม-พระลักษมณ์ ฯ 1.มีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. มีการจัดทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมถึงการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะไปประกอบอาชีพของตัวเอง ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม -
บางบ่อ	๒๙. ทต.บางบ่อ ๓๐. ทต.คลองदान ๓๑. ทต.คลองสวน ๓๒. อบต.บางเพ็ญ	1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีการจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบล ทำให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชน โดยนำมาจัดทำเป็นโครงการพัฒนาและบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี งานกิจกรรมต่าง ๆ เทศบาลฯ ฯลฯ - การเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ ถวายเป็นพระราชกุศล -

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อำเภอ	ชื่อองค์กรปกครอง	ด้านการเมือง การบริหาร
		บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่นๆ
บางป่อ	๓๓. อบต.บ้านระกาศ ๓๔. อบต.คลองด่าน ๓๕. อบต.บางป่อ ๓๖. ทต.บางพลีน้อย ๓๗. อบต.คลองนิยมา ๓๘. อบต.เป็ริง	- - มีการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ในการร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมสมาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - มีการคัดเลือกตัวแทนประชาชนเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - มีการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนตยการยื่นคำร้องที่เทศบาลฯ หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ - มีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ประชาชนในเขต อบต.คลองนิยมาตรา ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา เช่น การมาลงชื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ประชาชนในเขต อบต.ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานพร้อมทั้งเสนอแนะการทำงานและการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่องต.จัดทำขึ้น ส่งเสริมสนับสนุน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ภาครัฐ กลุ่มต่าง ๆ มาร่วมคิดร่วมเสนอปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหในพื้นที่ โดยให้ประชาชนได้เข้าร่วมเสนอบุคคลที่สามารถเป็นคณะกรรมการ มาตรวจสอบการทำงานของ อบต. โดยภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ
พระสมุทรเจดีย์	๓๙. ทต.พระสมุทรเจดีย์ ๔๐. ทต.แหลมฟ้าผ่า ๔๑. อบต.ในคลองฯ ๔๒.อบต.บ้านคลองสวน ๔๓. อบต.แหลมฟ้าผ่า ๔๔. อบต.นาเกลือ	มีการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งจะมีในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 1. เป็นตัวแทนชุมชนเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2. เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลและตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 3. เป็นกรรมการร่วมพิจารณาเปิดของและตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล 4. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จากการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับตำบล รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจกระบวนการการเสนอโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภา อบต. 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจัดทำแผนพัฒนา โดยจัดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
บางเสาธง	๔๕. ทต.บางเสาธง ๔๖. อบต.บางเสาธง ๔๗ ศีระจรเข้ใหญ่ ๔๘ ศีระจรเข้น้อย	มีการจัดประชาคมก่อนทำโครงการทุกครั้ง ประชาชนได้เสนอความต้องการโดยผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน-ประชาคมตำบล เพื่อให้อบต.บางเสาธงนำโครงการ/กิจกรรม ไปจัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ด้านการร่วมทำกิจกรรมสังคมในโอกาสต่าง ๆ อบต.บางเสาธงได้ดำเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันว่าว ฯลฯ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ศีระจรเข้ใหญ่จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อต้องการทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ทราบ อบต.ศีระจรเข้ใหญ่มีโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ๑ 1. ประชาชนในตำบลศีระจรเข้น้อยเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอแผนงานพัฒนา 2. การให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านตู้ร้องเรียน 3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการฟังปราชัยของนักการเมือง 4. ประชาชนให้ความสนใจทางการเมืองมากขึ้นโดยใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 5. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ทุกครั้ง